


รายงานการประชุมผูบริหาร 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙  

วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
ณ หองประชุมเลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอรท จังหวัดเชียงใหม 

******* 
ผูมาประชุม 
 ๑. นายดุษฎี  สินเจิมสิริ  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
       ประธานที่ประชุม 
 ๒. นางภัทรียา  สุมะโน   รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
  ๓. นายวีรพล  ดวงสูงเนิน  ที่ปรึกษาดานการตางประเทศ 
 ๔. นายจําลอง  อินทรกําแหง  ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล 
 ๕. นายพายัพ  พยอมยนต  ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ 
 ๖. วาที่ ร.ต. เจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล  ที่ปรึกษาดานการคลัง 
 ๗. น.ส.พันธุทิพย สุนันทิยกุล  นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช. 
 ๘. น.ส.อัมพวัน เจริญกุล  นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช. 
         ๙. นางทัศนีย  ไตรอรุณ  ผูอํานวยการกองคลัง 
       ๑๐. นางอุษา  จารุภา   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
       ๑๑. นายจุมพล  ชุมกมล  ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ 
       ๑๒. นายบวร  เตชะอินทร  ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ 
       วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ 
       ๑๓. นายสมโภชน วิสุทธิแพทย  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       การประชาสัมพันธ 
      ๑๔. นางจันทิมา  เชยสงวน  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง 
       แหงประเทศไทย 
       ๑๕. นางสุดฤทัย   เลิศเกษม  แทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน 
       แหงประเทศไทย ชอง ๑๑ 
     ๑๖. นางลดาวัลย  บัวเอ่ียม  ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ 
       ตางประเทศ 
     ๑๗. นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ  ผูอํานวยการสํานักขาว 
     ๑๘. นางรัชวัลค  สืบแยม  รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 
        สํานักประชาสัมพันธเขต ๑ 

/๑๙.นายธีระพงษ ............. 
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         ๑๙. นายธีระพงษ โสดาศรี  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒ 
    ๒๐. น.ส.สมใจ สะสมทรัพย  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓ 
 ๒๑. นางสุธีรา  ทิมกาญจนะ  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔ 
 ๒๒. นายพิทยา ปสังคมาน  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๕ 
 ๒๓. นายไพฑูรย ศรีรอด   ผูอํานวยการสํานักประชาสมัพันธเขต ๖ 
 ๒๔. นายปติ  พงษพานิช  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗ 
 ๒๕. นายรัตนบุรี อติศัพท  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘ 
 ๒๖. นางนุสรา  หัสรังค   รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักพัฒนา  
        การประชาสัมพันธ 
 ๒๗. นายกฤษณพร เสริมพาณิช  ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบาย 
       และแผนการประชาสัมพันธ 
 ๒๘. นายโยธิน  ไตรโกมุท  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา 
       งานเทคนิค 
 ๒๙. นางพรทิพย อุทกภาชน  ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ 
 ๓๐. นายชูโชค  ทองตาลวง  ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
       ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓ 
 ๓๑. นางธารทิพย ทองงามขํา  ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ 
       ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔ 
 ๓๒. นางวรีะนุช สาริกบุตร  รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ 
       หนวยตรวจสอบภายใน 
 ๓๓. น.ส.ชินภัทร พุทธชาติ  เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม 

 

ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการ 

 

 ๑. นายเผชิญ  ขําโพธิ์   รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
 ๒. นางจิตติมา  จารุจินดา  หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

ผูเขารวมประชุม 

 

  ๑. นายเสมอ  นิ่มเงิน   หัวหนาฝายสารบรรณ สลก. 
 ๒. นางวิไลพร  บัวแดง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ สลก. 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น. 

 
 

/ระเบียบวาระที่ ๑ .............. 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานฯ แจงตอที่ประชุม 
     ๑. ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่ที่รวมทอดกฐิน กปส. ณ 
 วัดถํ้าพุหวา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ไดยอดเงินทําบุญ จํานวน ๒๘๗,๔๙๓ บาท 
     ๒. อปส. เขาพบ รมต.นร. เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได 
มอบหมายให กปส. ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดงันี้ 
        ๒.๑ วิทยุชุมชน มอบให กกช. สรุปความเปนมาสั้น ๆ นําเสนอ 
รมต.นร. (รองศาสตราจารยธีรภัทรฯ) ใหทราบ เชน เรื่องจํานวนวิทยุชุมชน มติคณะรัฐมนตรี 
จุดเตรียมความพรอม การแกไขปญหา เปนตน 
        ๒.๒ มอบให สทท. และ รปส. (นายเผชิญฯ) รายงานการได
รับการสั่งการจาก คปค. ในเหตุการณเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
    ๓. รมต.นร. จะมามอบนโยบายที่ กปส. ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ใหคณะทํางานจัดทํา Presentation จัดเตรียม Presentation โดย     
นําเสนอนโยบายของ รมต.นร. นําเสนอดวย 
    ๔. รมต.นร. จะมารวมงานพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม ในวันที่  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยจะมาพรอมกับคณะของทานนายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรี จะเดินทางมารวมงานพืชสวนโลก  
    ๕. อปส. เขาพบแสดงความยินดีกับปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
และไดใหนโยบายเรงดวน ๒ เรื่อง คือ  
        ๕.๑ การแกไขปญหาน้ําทวม 
        ๕.๒ การแกไขปญหาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต เชนการ
ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณตาง ๆ 
    ๖. การบริหารงานของผูบริหารตอไปนี้จะตองใหความสนใจกับ 
โครงการราชการใสสะอาด ซ่ึงเปนมติคณะรัฐมนตรี โดยขอใหยึดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปรงใส 
    ๗. การพิจารณาความดีความชอบ ๒ ขั้น ตอไปจะตองเปลี่ยนแปลง 
ใหมีระบบ คุณธรรมอยางจริงจังตามมาตรฐาน และแบบฟอรมที่ ก.พ. กําหนด โดยโปรงใส
และเปดเผย ทั้งนี้ผูบริหารจะตองเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานเอง และมีการประเมินเปนลําดับชั้น 
รวมทั้งติดประกาศใหผูใตบังคับบัญชาทราบอยางนอย ๒ สัปดาห อยางมีเหตุผลและสามารถวัดได 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
/ระเบียบวาระที่ ๒ ............. 
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ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙ 
    ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙   
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ ณ หองประชุม กปส. หอง ๒๐๓ ไปแลว นั้น ฝายเลขานุการไดจัด
สงรายงานการประชุมใหผูบริหาร และ อกร. พิจารณาตามมติที่ประชุม คบส.แลว และทาน รปส. 
(นางภัทรียาฯ) กรุณาตรวจและใหแกไขขอความ ในหนาที่ ๓, ๕, ๑๒, ๑๔, ๑๗, ๑๙, ๒๑  
และ ๒๓, ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) ขอแกไขหนาที่ ๖ และ อกค. ขอแกไขขอ ๔   หนาที่ ๖,  
ขอ ๑.๓ หนาที่ ๗ และขอ ๓.๔ หนาที่ ๑๑ 
   ในการนี้ ฝายเลขานุการไดแกไขเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดที่แนบ 
 

    จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร 
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ ตามที่ไดแกไขแลว 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ 
๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ ตามที่ไดแกไขแลว 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 

    ๓.๑ สรุปผลการดําเนินงานเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง 
                                           กรมประชาสัมพันธเดือนกันยายน ๒๕๔๙ 
           อกจ. รายงานวา ในคราวประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙ 
 เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการปรับ
เปลี่ยนโครงสราง และความคืบหนาของ SDU ๓ หนวยงาน โดยเฉพาะสวนที่ กกจ. เสนอ อ.ก.พ. 
กปส. ไปแลว และเห็นชอบการพิจารณาปรับเปล่ียนโครงสราง กปส. ควรดําเนินการควบคูไปพรอม
กับดําเนินการแปรสภาพหนวยงานเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)   
มติที่เก่ียวของ 
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ อนุมัติในหลักการใหมีการปรับเปล่ียน
หนวยงานดานบริการของ กปส. ไปเปนหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ตามที่ ก.พ.ร. เสนอ   
การดําเนินงาน 
  ๑. เนื่องจากในชวงเดือนกันยายน ๒๕๔๙ มีการเปล่ียนแปลงทางดานการเมือง 
จึงยังไมมีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงสราง  กปส. (รมต.นร. 
เปนประธาน) จนกวาจะมีการมอบนโยบายจาก รมต.นร. (รองศาสตราจารย ธีรภัทร เสรีรังสรรค) 
อยางเปนทางการ 

/๒. คณะกรรมการ ................. 
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    ๒. คณะกรรมการอํานวยการ สวท.ไดมีการประชุมไปแลว ๙ ครั้ง ครั้งลาสุดเมื่อ
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให สวท. จัดทําโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือ
เขาสูการบริหารงานในรูปแบบ SDU ซึ่งจําเปนตองใชการสื่อสารใหบุคลากรเขาใจและรับรูรวมกัน
ในชวงการเปลี่ยนผานไปสูการบริหารงานในรูปแบบใหม ตั้งแตเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๙ 
โดยใชงบประมาณดําเนินการ รวมทั้งสิ้น ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดลานหาแสนบาทถวน) นอกจากนี้
คณะกรรมการไดพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับรางระเบียบคณะอํานวยการ สวท. จํานวน ๓ ระเบียบ 
ประกอบดวยระเบียบดานบริหารงานทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล และดานการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือสงใหคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้ 
กกจ.ไดจัดสงรางระเบียบของ สวท. ทั้ง ๓ ระเบียบใหเลขานุการคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาฯ ๒ 
คณะเพื่อดําเนินการเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตอไป สําหรับรางระเบียบดาน
การเงินและพัสดุ ขณะนี้ยังอยูระหวางการดําเนินการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาฯ 
  ๓. ตามที่สถาบันการประชาสัมพันธเปนหนวยงานแรกที่มีความพรอมในการแปรสภาพ 
เปน SDU กกจ. ไดรับการประสานงานจากสํานักงาน ก.พ.ร. ใหออกแบบสอบถามความสมัครใจ
ของบุคลากรในสังกัดสถาบันการประชาสัมพันธ เพ่ือเปนขอมูลในการหารือรวมกันระหวางสํานักงาน 
ก.พ.ร., กกจ. และสถาบันการประชาสัมพันธ เพ่ือวางแผนบริหารงานบุคคลทั้งการถายโอนผูสมัครใจ 
และการกําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังรองรับผูที่ไมสมัครใจ ขณะนี้ไดจัดทําแบบสอบถาม
ความสมัครใจไปปฏิบัติงาน SDU สงใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันการประชาสัมพันธ จํานวน 
๒๐ คน ดําเนินการกรอกแบบสอบถามแลว เมื่อ กกจ. ไดรับแบบสอบถามคืนครบถวนจะได
หารือผูเก่ียวของดังกลาวตอไป 
   ๔. ขณะนี้ สทท. ไดจัดทํารางระเบียบยอยเสร็จแลว ๔ ระเบียบ ไดแก ระเบียบฯ    
วาดวยการเงิน บัญชี และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙, ระเบียบฯวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๙, 
ระเบียบฯ วาดวยการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
ระเบียบฯ วาดวยการดําเนินงานและบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   สําหรับรายละเอียดอื่น ๆ สวท., สทท. และสถาบันการประชาสัมพันธจะไดรายงาน
ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมตอไป  

ขอเสนอ 

 

  จึงขอเสนอที่ประชุมรับทราบความคืบหนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
โครงสราง กปส. เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ 
 

/ผอ.สวท. แจงวา ................ 
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  ผอ.สวท. แจงวา เมื่อวานนี้ (๓๐ ต.ค.๔๙) ดร.ชวินท ธัมมนันทกุล ไดมานําเสนอ
การเขาสูการบริหารงานในรูปแบบ SDU ของ สวท. ใหผูบริหารไดรับทราบ ขณะนี้ไดมีการจัดทํา
กฎระเบียบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ๓ ระเบียบ กําลังขออนุมัติตอ อปส. เพ่ือจัดใช
เปนการภายในไปกอน 
  ผอ.สถาบันฯ แจงวา ระเบียบของสถาบันฯ เสร็จเรียบรอยแลว เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง อปส. ไดใหนโยบายวา ในเรื่องของระเบียบนั้นขอใหสถาบันฯ ชะลอ
การลงนามไวกอน 
  นางสุดฤทัยฯ (ผูแทน ผอ.สทท.๑๑) แจงวา ขณะนี้ สทท. ไดจัดทํารางระเบียบ
ยอยเสร็จแลว ๔ ระเบียบ ไดแก ระเบียบฯ  วาดวยการเงิน บัญชี และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙, 
ระเบียบฯวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๙, ระเบียบฯ วาดวยการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ผลการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบฯ วาดวยการดําเนินงานและบริหารทั่วไป พ.ศ. 
๒๕๔๙ และไดสงรางระเบียบดังกลาวให กกจ. แลว ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงาน 
  ประธานฯ แจงวา การกําหนดการดําเนินงานตามขั้นตอนมอบให กกจ. จัดทํา
ปฏิทินของการดําเนินงานของ SDU ๓ หนวยงานวาเสร็จเมื่อไหร ระเบียบเปนเรื่องใหญ 
เอกสารประกอบระเบียบ เชน ระเบียบเกี่ยวกับบุคลากร ฉะนั้นเรื่องเหลานี้ผูรับผิดชอบ SDU 
จะตองกําหนดมาคราว ๆ ฉะนั้นจะไมมีแผนงาน จึงขอให อกจ. ติดตามเรื่องระเบียบวาจะเสร็จ
เมื่อไหร ถือเปนเรื่องสืบเนื่องตลอด และนอกจากนี้ ขอให สทท. และ สวท. ติดตามดําเนินการ
เรื่องแผนธุรกิจ และนําเสนอในที่ประชุมตอไป 
  

 มติที่ประชุม  รับทราบ และใหนําเสนอความคืบหนาของ SDU ๓ หนวยงาน
เปนวาระสืบเน่ือง และมอบให อกจ. จัดทําข้ันตอนการดําเนินงาน โดยเฉพาะระเบียบเกี่ยว
กับ SDU ดวย 

 

     ๓.๒ ความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช 
                                           จายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๔๙, การเรงรัดเบิกจาย 
                                           งบลงทุนใหเปนไปตามแผนฯ และการรายงานเงินคงเหลือ กปส. 
                                              จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๔๙ 
                    อกค. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙  
เมื่อวันที่ ๒๕กันยายน ๒๕๔๙  ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๔๙, การเรงรัดเบิกจายงบลงทุนใหเปน
ไปตามแผนฯ และการรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙  

/และขอให ........... 



- ๗ - 

 
 

และขอใหทุกสวนงานดําเนินงานตามขอสังเกตของ อกค. โดยเฉพาะในสวนของตัวชี้วัดตาง ๆ นั้น 
การดําเนินการ 
      ๑. แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๔๙ ตั้งแตเดือน
ตุลาคม ๒๕๔๘-กันยายน  ๒๕๔๙ (หนา๑-๓) 
           ๑.๑  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ไดรับจัดสรร ๑,๒๑๔.๒๑ ลานบาท เบิกจายท้ังส้ิน  
๑,๐๓๖.๙๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๕.๔๐ ของเงินงบประมาณที่ไดรับ 
      ๑.๒  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของ กปส. ประจําเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ตั้งไว ๖๔.๔๓ ลานบาท ณ  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ เบิกจายไป จํานวน ๑๑๖.๖๒ ลานบาท สูง กวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๘๑ 
        ๑.๓ แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๔๙ 
    - ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเปนเงิน ๑,๒๑๔.๒๑ ลานบาท 
       เบิกจาย ๑,๐๓๖.๙๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๕.๔๐ ต่ํา กวาแผนที่กําหนดไว 
                          คือรอยละ ๑๔.๖๐ 
     - การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร สูง กวาแผนที่กําหนดไว คือ 
       แผนฯ  ๒๗๘  ตัวช้ีวัด/ครั้ง  ผล ๒,๗๔๘ ตัวช้ีวัด/ครั้ง 

 

 ๒.  รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ ณ วันที ่
๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ (หนา ๔-๖) 
       กปส. ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ งบลงทุน
เปนคาครุภัณฑ รวมทั้งสิ้น ๒๘๕.๕๗ ลานบาท ซึ่งไดทําการเบิกจายไปแลว ๗๕.๘๘ ลานบาท 
และไดกันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน ๒๐๙.๖๙ ลานบาท 
  

 ๓. รายงานเงินคงเหลือ  ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ( ๗-๑๓) 
      เงินงบประมาณ  ป ๒๕๔๙    (๕๓.๓๕) ลานบาท 
     เงินรายได       (๒๔.๖๕)  ลานบาท                          

    เงินอุดหนุน สทท.๑๑  (อสมท.)          ๒๖.๘๗  ลานบาท     
        เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี          ๗๐.๘๔ ลานบาท 
      เงินโครงการอาเซียน ๖ โครงการ        ๐.๔๒ ลานบาท 
      เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ                 ๑.๑๖ ลานบาท 
     เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ        ๙.๑๓ ลานบาท 
      เงินรับฝากอื่น ๆ          ๕.๙๙ ลานบาท 

/มติที่ประชุม .............. 
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 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

     ๓.๓ ความคืบหนาการดําเนินการโครงการยายและจัดหาเครื่องสง 
                                           วิทยุกระจายเสียง ระบบ A.M. ศาลายา  
             อกค. รายงานวา สืบเนื่องในการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙ 
 เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๔๙ วาระเพื่อพิจารณา ๔.๕ เรื่อง ผลการเรงรัดติดตามและประเมินผล
การใชจายงบประมาณเงินรายได เงินนอกงบประมาณและเงินที่กันไวเบิกเหล่ือมป  มติที่ประชุม
มอบ รปส. (นางภัทรียาฯ), ผอ.สวท. และ อกค. ประสานกับสํานักงบประมาณในเรื่องการยาย
เครื่องสงศาลายา จํานวน ๒๔๐ ลานบาท และใหรายงานผลความคืบหนาโครงการยาย และจัดหา
เครื่องสงวิทยุกระจายเสียงศาลายาตอท่ีประชุมผูบริหารครั้งตอไป น้ัน 
  ในการนี้ จึงขอรายงานความคืบหนาการดําเนินการโครงการยายและจัดหาเครื่องสง
วิทยุกระจายเสียง ระบบ A.M. ศาลายา พรอมอาคารสถานี ๑ ชุด ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
ดังนี้ 
  ๑. กปส. ไดรับงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๙ โครงการยายเครื่องสงวิทยุกระจาย
เสียง ระบบ A.M. ศาลายา พรอมอาคารสถานี ๑ ชุด วงเงิน ๑๔,๑๗๐,๔๐๐.-บาท 
  ๒. กปส. จัดทําแผนดําเนินการโครงการฯ ในวงเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐.-
บาท เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
  ๓. วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) อนุมัติในหลักการโครงการยายและจัดหาเครื่องสง
วิทยุกระจายเสียง ระบบ A.M. ศาลายา พรอมอาคารสถานี ๑ ชุด เปนเงิน ๙๗,๖๕๐,๐๐๐.-บาท 
โดยใหจายจากเงินงบประมาณป ๒๕๔๙ จาํนวน ๑๔,๑๗๐,๔๐๐.-บาท ผูกพันป ๒๕๕๐ อีก  
๘๓,๔๗๙,๖๐๐.-บาท สวนวงเงินที่เหลือ ๑๔๒,๓๕๐,๐๐๐.-บาท ให กปส. ทบทวนความ
เหมาะสมวาปจจุบันการสงกระจายเสียง ระบบ A.M. ยังมีความจําเปนจะตองดําเนินการในระบบ
การกระจายเสียงขนาดใหญตอไป และหากพิจารณารอบคอบแลวเห็นวา ยังมีความเหมาะสม
หรือจําเปนที่จะตองดําเนินการตอไป ก็ใหจัดทําโครงการพรอมเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอ
ใหคณะรฐัมนตรีใหความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 
  ๔. ในสวนของการดําเนินการจัดซื้อ/จาง คณะกรรมการฯ ไดจัดทําราง TOR เสนอ 
อปส.อนุมัติ และประกาศเผยแพร TOR ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ มีผูเสนอแนะ
และวิจารณ จํานวน ๑ ราย อปส. ส่ังการใหคณะกรรมการฯ พิจารณาเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

/๕. คณะกรรมการฯ........ ........ 




